

# SỐNG ĐẠO

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con." (Ga 13:34)



Tổng Giáo phận Toronto – Archdiocese of Toronto  
**GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM**  
**Vietnamese Martyrs Parish**  
St. Cecilia's Church

161 Annette Street, Toronto, Ontario, M6P 1P5 Canada

Tel: (416) 769-8104 Fax: (416) 604-2607  
E-mail: [gxcttdvntor@gmail.com](mailto:gxcttdvntor@gmail.com)  
Website: [giaoxutoronto.com](http://giaoxutoronto.com)

## PHỤNG VỤ LỜI CHÚA · THÁNH CA · SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT:

Thứ Bảy: 5g00 chiều.

Chúa Nhật: 1g00 trưa và 4g00 chiều.



### CHÚA NHẬT THỨ XII THƯỜNG NIÊN ngày 25 tháng 06 năm 2023

**Ca Nhập Lễ:** Con Sẻ Hân Hoan – TCVN 171 (5g)  
Hỡi Thế Trần (1g)

ĐK: *Hỡi thế trần từ khắp nơi hãy tới, nào hãy tới, hiệp lời hát kính vang trời, phụng mừng lễ tế muôn đời, chính Chúa hiển thân đây người ơi.*

1. Nào muôn lớp thiên thần, nào chư dân sống nơi nơi, hãy tới nào hãy tới. Bao tinh tú xa thăm, bao ngọn gió đưa mây trời.
2. Nào cây cối nương đời, nào muôn con sóng xa khơi, hãy tới nào hãy tới. Bao hoa lá đua nở, bao dòng suối sa nửa vơi.
3. Nào chim hót vang trời, nào muôn ong bướm rong chơi, hãy tới nào hãy tới. Bao nhiều cá sông biển, bao cầm thú sinh trên đời.
4. Nào hương sắc xuân hồng, nào mưa đông giá tuyết rơi, hãy tới nào hãy tới. Bao thu bóng trắng tỏa, bao hạ nắng lên rạng ngời.

**Hai Vì Sao Sáng (4g)**

ĐK: *Hai vì sao sáng chói lấp lánh trên bầu trời. Ngời sáng đêm trường, rực rỡ soi đường, sưởi ấm yêu thương. Hai tình yêu chiến thắng ngất ngây trong cuộc đời. Từ trái tim nồng giòng máu anh hùng ngời sáng muôn trùng. Phêrô – Phaolô. (Hai vì sao sáng ngời) Phêrô – Phaolô. (Ảnh Tin Mừng khắp nơi). Người như con gió toả theo Tin Mừng khắp nơi. (Phêrô – Phaolô) Như mùa xuân ngút ngàn. (Phêrô – Phaolô) Giáo Hội vinh quang. Nhờ hai phiến đá ngàn (muôn) năm Giáo Hội vinh quang.*

1. Còn nhớ năm nào Người ba lần chối Giêsu. Còn nhớ ngày nào Người bắt Chúa trong cạm thù. Ai ngờ đâu xa xôi tình yêu Chúa dẫn lối, Người bước qua âm u cảm đuối Tông Đồ.
2. Còn sống bao ngày nguyện theo Người bước muôn nơi. Nguyện sống ngày nào là sống chứng nhân Nước Trời. Xin nguyện đem Tin Vui truyền rao cho thế giới. Nguyện vững tâm hy sinh vì Chúa quên mình.

**Bài đọc I:** Gr 20,10-13

*Ta sẽ coi các người là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Chúa đã giải thoát kẻ cơ bản khỏi tay người hung ác.*

**Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.**

Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói: Lạy Đức Chúa, con nghe biết bao người vu cáo: "Kìa, lão 'Tứ phía kinh hoàng!', hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!" Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: "Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó!" Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như

một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề: đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bản khỏi tay phường hung bạo. Đó là lời Chúa.

**Đáp ca:**

Thánh Vịnh 68

1. Chịu khinh ghét nhục nhơ, thực ra cũng bởi Ngài. Bị người thân chê chối, bị đoạn nghĩa anh em. Nhà Chúa lo nhiệt tâm mà thân con hứng tủi nhục.
2. Lời kêu khẩn Chúa ơi, vì ân nghĩa cao dày. Vì Ngài luôn trung tín, phẩm nhận đoái thi ân. Vì trắc ẩn từ bi Ngài thương trông đến nhậm lời.
3. Bạn khiêm ái ngược trông mà vui sướng reo mừng, người tìm tôn nhan Chúa lòng rộn rã hân hoan. Trời đất nhảy mừng lên, đại dương mau tán tụng Người.

Đáp: **Lạy Chúa xin nhận lời con nguyện vì ân nghĩa cao dày.**

**Bài đọc II:**

Rm 5,12-15

*Sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa.*

**Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.**

**T**hưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có Lễ Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới. Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Đó là lời Chúa.

**Tung hô Tin Mừng:**

x. Ga 15,26b.27a

*Alleluia, Alleluia, Alleluia.* Chúa nói: Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. *Alleluia, Alleluia, Alleluia.*

**Tin Mừng:**

Mt 10,26-33

*Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác.*

**Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.**

**T**hầy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẽ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối

với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” Đó là lời Chúa.

### Ca Dâng Lễ:

### Lời Thiêng (5g)

1. Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân. Và uống no say tin yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài. Hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài, cùng Chúa con không lo chi đường dài.

ĐK. *Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa trót xác thân con. Tương lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không rời, cho con một lần thấy Chúa trong con nghe lời Chúa ru trong hồn.*

2. Tình yêu Thiên Chúa diu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vút tới. Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn. Tình Ngài nay vẫn còn theo bước con đêm ngày. Một hôm con vẫn chợt nghe tiếng Chúa kêu mời, để sống trăm năm cho riêng tình Ngài.

### Ca Khúc Trầm Hương (1g)

ĐK: *Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh ánh nhiệm mầu (lên tới thiên đường nhiệm mầu). Thiết tha là như cánh vạc kêu sương, Chúa ơi (Chúa ơi). Lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mây tơ vàng, đây cao siêu lễ tôn thờ (con khẩn xin Người thương tình). Khấn cầu là Chúa hãy đủ lòng thương ban muôn hồng ân.*

1. Chúa ơi, bệnh vực con luôn khỏi những quân gian thù hàng mưu ám hại con. Cánh tay con này vươn cao như đất mong mưa rào, hồn con mong Chúa dường bao.

2. Chúa ơi, con hằng trông mong được ở trong nhà Người ngày đêm suốt đời con. Lời cầu như trầm hương dâng lên trước Chúa đạt dào, diu con lên tới đỉnh cao.

3. Chúc tụng Chúa là tình yêu, chân lý, công minh Người vượt xa biết ngàn mây. Chúa ơi, như đỉnh thiên sơn, chân lý Chúa vời vợi, và phán quyết Chúa thẳng ngay.

### Tựa Làn Trầm Hương (4g)

1. Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường. Nguyện tình yêu Chúa thánh hoá cho lễ dâng. Đây bánh thơm nồng, đây chén rượu hồng. Làm thành lễ vật chân thành con tiến dâng.

ĐK: *Chúc tụng Ngài là Chúa tế càn khôn. Đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.*

2. Một niềm thành tâm xin dâng trọn xác hồn. Nguyện từng ngày tháng Chúa thấp lên niềm tin. Bao ước mơ hồng, tươi thắm tuổi xuân. Cuộc đời mai ngày xin Ngài thương đỡ nâng.

3. Hoà lời tụng ca cao bay về chín tầng. Ngợi mừng Danh Chúa đã khắng ban hồng ân. Muôn tiếng tơ đàn, giọng hát nhịp nhàng. Làm thành lễ vật chân thành con tiến dâng.

### Ca Hiệp Lễ:

### Chúa là Mục Tử (5g)

1. Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi. Cỏ tươi rợn đồng xanh con no thỏa không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh con nghĩ uống no đầy.

ĐK: *Chúa chiên nhân từ Người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng con tới uống thanh thoi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa Người dẫn con đi. Đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu gì.*

2. Chúa là mục tử Người dẫn dắt con lần theo lối chính. Cho con đi tới vì Danh Chúa con không lạc vương. Tồi tâm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay Người đưa gậy Người dẫn yên lòng.

3. Chúa là mục tử Người dọn bữa kê bàn cho con dân. Dầu Người tràn lan và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hưởng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời.

### Đừng Sợ (1g)

1. Ai làm người không một lần sợ hãi lo âu. Ai làm người không một lần xao xuyến u sầu. Cuộc đời có những nguy nan, cuộc đời có những làm than, có khi bế bång ai kông lo sợ đời sẽ ra sao?

ĐK: *Này đây lời Chúa dạy các con đừng sợ! Đừng sợ chi cũng đừng sợ ai. Hãy kính sợ một mình Thiên Chúa là Đấng toàn năng quan phòng lo cho mọi người ban cho mọi sự, chúng con vững tin nơi Ngài.*

2. Trong trần đời thân phận người hèn yếu mong manh. Trong trần đời bao quyền lực tai ác tung hoành. Dù đời có những đêm đen, dù rằng khốn khó nhiều phen bước chân mệt mỏi, nhưng không vì sợ mà sống bằng quơ.

3. Lo sợ nào cũng làm đời người mất tự do. Lo sợ nào cũng làm đời ta mất an bình. Cuộc đời Chúa đã trao ban thì Ngài dẫn dắt bình an, hãy luôn vững vàng tuyên xưng danh Ngài và sống tin yêu.

### Tình Chúa Cao Vời (4g)

ĐK: *Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.*

1. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, Người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đời non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vàng trắng với ngàn sao. Gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi bùn nhơ.

2. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình gọi con nên bạn tình Cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, diu con trên bước đường đi, ơn Chúa ngày đêm ủ ấp con. Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.

### Ca Kết Lễ:

### Mẹ Đẹp Tươi – TCVN 669 (5g & 1g)

### Tán Tụng Hồng Ân (4g)

ĐK: *Xin dâng lời cảm tạ. Hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến, hoà theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, Xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin. Xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, Xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về. Xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa đến muôn muôn đời.*

1. Đời đời Người đã thương con. Đời đời Người vẫn thương con. Thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh, Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày.

2. Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu, Loài người được Chúa nâng niu. Nâng niu tựa con người trong mắt Chúa. Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày.

## Lịch Lễ và Sinh Hoạt Cộng Đoàn

### Hiệp Ý Cầu Nguyện: \*

### Mới Qua Đời: \*

**Lễ Giỗ:** \*Maria Bùi Thị Đồng \*linh hồn Maria \*Martinô Phạm Văn Cường \*linh hồn Maria \*Xin lễ giỗ 3 năm \*Phêrô Anderson Trần \*Clara Phạm Thị Út \*Maria Trần Thị Nữ

**Xin Lễ:** \*Xin cha mẹ mạnh khỏe, xin có thể xanh \*Ban cho con như ý \*Cầu cho linh hồn Phêrô và Tạ ơn Chúa

**Xin Lễ Nguyên Năm:** \*Đức Cha Raphael Nguyễn Văn Diệp, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Cha Giuse Trần Xuân Lâm, Cha Phanxicô Xaviê Đinh Quốc Thụy, Cha Gioan Đỗ Hoàn Sinh, Cha Phêrô Nguyễn Văn Xuân, Cha Giuse Nguyễn Đình Phùng, Cha Giuse Trần Hữu Khai, Cha Phanxicô Đinh Quốc Thụy, Cha Giuse Trần Công Nghị, Cha Giuse Đào Huy Chung, Cha cố Đôminicô Khải, Cha Đôminicô Khang, Cha Bênêdictô Đỗ Minh Nhơn, Cha Giuse Nguyễn Văn Việt, Cha Gioan Mai Nghị Luận, Cha Phaolô Nguyễn Minh Trí, Cha Gioan Baotixita Đào Duy Khải, Cha Gioan Trần Công Nghị, Cha Phêrô Đinh Ngọc Quế, Cha Giuse Trần Ngọc Thao, Cha Lêô Lê Trung Nghĩa, Cha Phêrô Thơm, Cha Đaminh Lê Văn Thanh, Cha Augustinô Mai Hứa, Cha Giuse Nguyễn Lợi, Cha Giuse Vũ Đình Liêm, Cha Gioan Baotixita, Cha Phaolô, Cha Phêrô, Cha Giuse Nguyễn Công Minh, Cha Giuse Bùi Mạnh, Cha Gioan Baotixita Trần Minh Trục, Sr. Martha Lê Thị Gương, Sr. Maria Catarina Bùi Thị Nhị, Thầy Sáu Phêrô Nguyễn Thanh

Phong, Maria Vũ Thị Nhi, Bà Lê Thị Bê, Anna Nguyễn Thu Dung, Anna Phạm Thị Tâm, Gioan Baotixita Phạm Văn Hiền, Maria Madaleina Dương Thị Phần, Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Tâm, Antôn Nguyễn Hoàng Nam, Phêrô Đỗ Văn Nền, Maria Đào Thị Bích, Phêrô Lê Văn Ngạn, Ysa Lê Thị Thiện, Giuse Lưu Đỗ Minh Lễ, Gioan Lê Văn Công, Maria Võ Thị Lại, Phêrô Trần Lại, Evaritus Đỗ Minh Chí, James Richard Aiken, Giuse Bùi Văn Nga, Maria Nguyễn Thị Đới, Giuse Bùi Văn Mạ, Giuse Bùi Văn Lành, Maria Bùi Thị Ngõ, Phaolô Nguyễn Thái Hiệp, Đaminh Bùi Quang Nhê, Maria Nguyễn Thị Tĩnh, Philômêna Cao Thị Thơm, Anna Phạm Thị Ái Mỹ, Phương, Maria, Anna, Phaolô, Maria Nguyễn Thị Tha, Phêrô Cao Ngọc Hồng, John Paul Hồ Văn Thừa, Phaolô Trần Minh Công, Anna Nguyễn Kim Hồng, Têrêsa Trần Kim Loan, Maria Phạm Thị Huệ, Phêrô Hữu Tài, Giuse Đào Trọng Phúc, Đaminh Đào Trọng Trắc, Đaminh Đào Trọng Sinh, Phêrô Nguyễn Quang Hiệp, Phanxicô Xavier Trần Quốc Đại, Bà cố Maria Trần Thị Phương, Anna Phạm Thị Cung, Ông cố Giuse Nguyễn Văn Bằng, Giuse Đào Văn Văn, Nguyễn Thị Lợi, Maria Nguyễn Thị Đăng, Louis Nguyễn Văn Ngự, Maria Hoàng Thị Mạnh, Maria Đào Thị Ngân, Maria Vũ Thị Ngân, Anna Cao Thị Quý, Giuse Trần Lộc, Maria Tạ Thị Kim Hồng, Gioan Baotixita Đặng Ngọc Quảng, Antôn Đặng Quý Hạnh, Đaminh Hoàng Văn Hưởng, Lucia Huỳnh Minh Phương, Gioan Baotixita Cao Xuân Hải, Đominicô Trần Ngọc Hải, Maria Cao Thị Hoa, Louis Hoàng Văn Sính, Giuse Nguyễn Quốc Việt, Giuse Phạm Bàu Đức Công, Đaminh Bùi Quang Khánh, Đominicô Nguyễn Văn Long, Têrêsa Vũ Thị Mùi, Maria Nguyễn Thị Phần, Ignatiô Trần Ngọc Sang, John Martynn, Đominicô Huỳnh Xuân Minh, Vincentê Nguyễn Văn Long, Phêrô Nguyễn Duy Dân, Rosa Trần Thị Đăng, Micae Trần Phúc Phong, Giuse, Giuse Trần Hữu Thư, Maria Trần Thị Huệ, Maria Trần Thị Mai, Đominicô Nguyễn Lê Cự, Maria Đào Thị Y, Têrêsa Bùi Thị Luân, Gioan Baotixita Khương Đình Tuấn, Phêrô Kim Ngọc Lượng, Maria Nguyễn Thị Bé, Giuse Nguyễn Công Tho, Anna Nguyễn Thị Hiền, Phêrô Trần Văn Tiêm, Anna Trần Thị Ngụ, Giuse Hoàng Mạnh Tú, Maria Nguyễn Thị Trinh, Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Hiền, Melchor Cabrera, Maria Trần Thị Trị, Maria Vũ Thị Mụa, Vincent de Paul Nguyễn Ngọc Diệp, Tôma Nguyễn Văn Bằng, Anna Đỗ Thị Chúc, Martinô Trịnh Quang Múi, Maria Phạm Thị Xuân, Marcel Lê Đạo Nhon, Matthew Nguyễn Thành Long, Ông cố Giuse Nguyễn Đình Khẩn, Augustinô Đoàn Quang Uy, Giuse Vũ Văn Sơn, Giuse Nguyễn Quang Huy, Gioan Hoàng Ngọc Thế, Maria Pasqualine Maruccio, Phêrô Nguyễn Văn Bửu, Giuse Lê Đình Mỹ, Phêrô Nguyễn Mạnh Tuấn, Giuse Nguyễn Ngọc Huỳnh, Maria Lê Thị Hương Mai, Gioan Baotixita Đình Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Vinh, Vũ Thùy Linh, Giuse Đỗ Văn Trọng, Đominicô Nguyễn Văn Thái, Anna Trần Thị Lãi, Maria Nguyễn Ngọc Ánh, Bà Cố Maria Nguyễn Thị Sâm, Ông Lê Văn Thượng, Maria Phạm Minh Yên, Têrêsa Nguyễn Thị Thềm, Phêrô Lê Văn Thông, Phêrô Lê Văn Minh Tuấn, Anna và Phanxicô Xavier Lê Trương, Giuse Nguyễn Văn Lý, Anna Nguyễn Thị Sang, Giuse Nguyễn Văn Thái, Maria Nguyễn Thị Huyền, Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Chính, Phaolô Trần Văn Lễ, Phaolô Nguyễn Văn Minh, Têrêsa Phạm Ngọc Anh, Dominicô Bùi Văn Khả, Ông Trần Thoan, Maria Trần Thị Lệ Hồng, Maria Vũ Thị Ngân, Ông cố Giuse Trần Văn Chua, Bà cố Anê Nguyễn Thị Na, Cự cố Anê Nguyễn Thị Rung, Anê Nguyễn Thị Na, Giuse Nguyễn Văn Mậu, Gioan Baotixita Nguyễn Văn Vụ, Maria Trần Thị Thảo, Micae Nguyễn Đức Tháp, Maria Nguyễn Thị Số, Maria Trần Thị Kim Phương, Giacôbê Lâm Kim Tùng, Ông cố Phêrô Trần Văn Thơ, G.B Phạm Văn Hưng, G.B Phạm Đức Tông, Tôma Phan Anh Tuấn, Em bé Joseph Maria Nguyễn Thương, Têrêsa Đỗ Thị Xuân Mai, Gioan Nguyễn Văn Linh, Maria Trần Thị Lộc, Bà Phan Thị Dân, Đaminh Bành Nam, Ông cố Đaminh Bùi Kha, Bà cố Maria Nguyễn Thị Tâm, Anna Trần Thị Thất, Phan Thị Dung, Giuse Chu Trí Thìn, Maria Nguyễn Thị Tâm Giuse Chu Trí Ngãi, Phêrô Lý Chánh Luận, Giuse Huỳnh Văn Năm, Giuse Huỳnh Văn Hòa, Lorenso Huỳnh Văn Nghĩa, Giuse Vũ Văn Chuyển, Anna Vũ Thị Tăng, Giuse Vũ Văn Tự, Giuse Lưu Tuấn Đức, Anna Vũ Thị Giót, Giuse Vũ Văn Triều, Giuse Vũ Văn Trụ, Anna Vũ Thị Chăng, Maria Phạm Thị Biện, Phêrô Đàm Huân, Ông Lâm Hưng, Ngô Mẫu, Trịnh Thị Nguyệt, Micae Hà Diên Thiết, Maria Bùi Thị Đồng, Micae Hà Diên Thạch, Giuse Phạm Ngọc Tuy, Antôn Phạm Văn Thất, Maria Vũ Thị Nhi, Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Chính, Antoine Võ Văn Sang, Bà Trương Nguyệt Kiều, Catarina Cao Thị Lan, Gioan Baotixita Huỳnh Long Vân, Maria Nguyễn Thị Sen, Giuse Trần Văn Hai, Maria Đào Thị Ngân, Anna Nguyễn Thị Đào (HDMV xin), Maria, Vincentê Nguyễn Văn Nguồn, Maria Nguyễn Thị Tụng, Giuse Nguyễn Văn Hữu, Giuse Nguyễn Văn Hưng, Phêrô Lê Văn Thông, Teresa Nguyễn Thị Thềm, Maria Nguyễn Thị Xuyên \*Anê Nguyễn Thị Bội (HDMV xin), Maria, Matta Lê Thị Hoàng, Trần Thị Đăng, Rosa, Giuse Nguyễn Nam, Melchor Cabrera Alfonso, Giuse Ngô Quốc Nam, Maria Nguyễn Thị Thoa, Maria Vũ Thị Nhi, Phêrô Mai Thanh Phương, Ông cố Dominico Trần Đình Ruật, Maria Nguyễn Thị Huyền, Maria Phạm Thị Kệ, Giuse Nguyễn Văn Vị, Tôma Võ Kiên Wy, Giuse Trần Vịnh, Anna Trần Thị Nhan, Vincentê Chu Văn Thiệu, Phêrô Trần Ngọc Vạn, Giuse Trần Ngọc Phú, Cécile Nguyễn Thị Thế, Francois Nguyễn Phát

Đượm, Raymond Nguyễn Phát Minh, Giuse Trần Quang Châu, Maria Kiều Thị Hiếu, Anphongso Lê Minh Tâm, Maria Nguyễn Thị Thế, Phaolô Lê Minh Đức, G.B Lê Minh Khải, Anna Lê Trúc Mai, Vincentê Nguyễn Văn Xuân, Maria Nguyễn Thị Phương, Đaminh Nguyễn Văn Vang, Maria Nguyễn Thị Toán, Vincentê Nguyễn Văn Cải, Vincentê Nguyễn Văn Hoán, Vincentê Nguyễn Văn Lùng, Maria Nguyễn Thị Đoan, Maria Nguyễn Thị Thuận, Giuse Nguyễn Văn Nhân, Vincentê Tứ, Vincetê Tiên, Vincentê Sơn, Vincentê Hiền, Maria Trần Thị Min Lương, Vincent Đình Quang Thuận, Antôn Đình Việt Mỹ, Giuse Trần Minh Mậu, Giuse Trần Minh Phương, Anna Trần Thị Hiền, tổ tiên nội ngoại, các linh hồn, Đaminh Phạm Xuân Lai, Maria Phạm Thị Ngắm, Maria Phạm Thị Hạt, Maria Phạm Thị Ngọc Hương, Giuse Huỳnh Chăng, Giuse Cao Minh Hoàng, Anna Cao Thị Quý, Giuse Cao Văn Phước, Matta Hoàng Thị Thế.

**Các Ý Lễ, xin quý vị vui lòng bỏ vào thùng khân, xin trên website, hoặc gọi VPGX trước ngày thứ Sáu. Xin cảm ơn.**

## LỊCH LỄ

27-06 **Thứ Ba:** *Chân phước Nykyta Budka & Vasył Velchkovsky, gm, tđ; Thánh Cyril thành Alexandria, gm, tsht*

28-06 **Thứ Tư:** Thánh Ireneus, gm, tđ, tsht

29-06 **Thứ Năm:** THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (lễ trọng)

30-06 **Thứ Sáu:** *Các vị Tử đạo Tiên khởi thành Rôma*

01-07 **Thứ Bảy:** Quốc khánh Canada (cầu cho Giáo hội và đất nước Canada – Special Day of Prayer in Canada)

02-07 **Chúa nhật:** Chúa nhật thứ XIII Thường niên

## Đang Cúng Trong các Thánh Lễ Tuần Qua

Đang Cúng: ..... \$5,377.00

Xin Lễ: ..... \$316.00

**Hôm nay có xin tiền lần 2 cho quý Tu sửa Thánh Đường**

*Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị trong việc yểm trợ sinh hoạt của Giáo xứ và duy trì nhà Chúa.*

## Chúc Mừng

Cha Chánh xứ, Cha Phụ tá và Giáo xứ xin chúc mừng:

\* Anh **Vincentê Nguyễn Lê Duy Khiêm** và chị **Maria Đình Thị Kim Cúc** vừa mới kết hôn tại Giáo xứ chúng ta. Nguyễn xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho anh chị trong đời sống gia đình Kitô Giáo.

\* **Ca đoàn Phaolô** nhân dịp mừng kính thánh Phaolô, tông đồ, bổn mạng. Nguyễn xin Chúa ban nhiều ơn lành cho các thành viên, để các ca viên luôn dùng giọng hát phục vụ Chúa và giáo xứ qua Thánh Nhạc trong các Thánh lễ chiều Chúa nhật.

## + THÔNG BÁO +

### Rao Hôn Phôi (Lần 1)

\* Anh **Phanxico Lê Anh Kiệt**, con Ông Phanxicô Lê Văn Hải và bà Teresa Trần Lê Ngọc Diệp, hiện đang cư ngụ tại Randolph, Massachusetts, USA, xin kết hôn với **chị Anna Lê Thị Ngọc Oanh**, con ông Lê Đình Sơn và bà Nguyễn Thị Hải đang cư ngụ tại Toronto, Ontario, Canada. Giáo xứ xin chúc mừng anh chị. Đồng thời cũng xin ông bà và anh chị em liên lạc đến Cha xứ nếu thấy có sự ngăn trở của đôi Hôn phối. Xin chân thành cảm ơn.

### Kết Quả Xổ Số TNTT Canada

\* Phong Trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam tại Canada chân thành cảm ơn quý ân nhân đã quảng đại ủng hộ PT trong kỳ Xổ Số mừng sinh nhật Phong Trào ngày 11 tháng 06 vừa qua. Kết quả xổ số như sau: Giải 1 – 4462; Giải 2 – 8039; Giải 3 – 2258; Giải an ủi: 2620 / 4598 / 1892 / 1182 / 7579 / 7633 / 3826 / 6555 / 5089 / 7949 / 8240 / 9407 / 8572 / 9221 / 6389. Xin liên lạc với đoàn TNTT Tôma Thiện Toronto để nhận giải.

**TACH Automotive Ltd.**

21 Advance Rd. Etobicoke, ON M8Z 2S6  
Tel: 416-231-9195 Fax: 416-231-4763

### Terry Ngo

Service Manager

- + Computer Diagnostics
- + Electrical: Starter & Alternator
- + Complete Tune Up
- + Air Conditioning/Heating
- + Rust Proofing (Under Coating)
- + Wheel Alignment Service
- + Engine/Transmission Service
- + Suspension Service
- + Brake Service
- + Exhaust Repair & Installation
- + Tire Sales & Installation
- + Provincial Inspection Service



### TÚ TRINH SHIPPING

Vận chuyển hàng 2 chiều Canada - Việt Nam  
và Việt Nam - Canada, US

**Chuyên Kinh Doanh** Trang Sức Vàng - Diamond - Đá Phong Thủy  
Sâm - Sũa

☎ 647.997.1501 Tú Trinh  
647.904.9102 Trung

Scan để truy cập thông tin  
trên Facebook



🏠 Old Weston Rd Toronto Canada

### GIÁO VIÊN ÂM NHẠC BỬU NGUYỄN (MA)

"Good music makes good people"

- **Chuyên Giảng Dạy:** Piano, Guitar, Vocal.
  - **Chỉ Huy, Sáng Tác, Nhạc Lý, Hoà Âm:** Cho Người lớn và Trẻ em từ 5 tuổi trở lên (lớp học 1 kèm 1).
- Với các giáo trình của Alfred, RCM, Hal. Leonard,...

Xin gọi hoặc nhắn tin: 647-975-5207



## LOTUS

HEATING & AIR CONDITIONING  
Sales - Service - Installation

Chuyên Sửa Chữa, Lắp Đặt:

- + Máy Lạnh
- + Máy Sưởi
- + Ductwork
- + Máy Nước Nóng
- + Đường Gasline
- + Fire Place

Tel: 647-718-1869 (Duy Le) Web: [www.lotushvac.ca](http://www.lotushvac.ca)



CHUYÊN VỀ CÁC DỊCH VỤ -  
BẢO HIỂM ONTARIO

- ❖ Du Lịch
- ❖ Super Visa
- ❖ Life Insurance
- ❖ Mortgage Insurance

- ❖ Critical Illness
- ❖ Bảo Hiểm Xe & Nhà
- ❖ Bảo Hiểm Tiệm

Xin liên lạc: **May Ngo 416-825-2609.**  
E-mail: [may@ucantrust.ca](mailto:may@ucantrust.ca)



### K-Sweets Tea



At 242 Queen St., East, Brampton, ON  
L6V 1B9

Gary Nguyen

☎ 416 832 5198

- SHINGLES
- FLATS
- EAVESTROUGHS
- REPAIR



### Thu Xếp Việc Hậu Sự

Funeral Director: **Lê Thu Hương**  
(Cathy)

Email: [cathy.le@dignitymemorial.com](mailto:cathy.le@dignitymemorial.com)

Cell: 416-970-4911

CÔNG TY MAI TÁNG QUỐC TẾ

Delmoro Funeral Home  
61 Beverly Hills Drive  
North York, ON M3L 1A2



Jerrett Funeral Home  
1141 St. Clair Ave West  
Toronto, ON M6E 1B1



**NGHĨA TRANG CÔNG GIÁO**  
Tổng Giáo Phận Toronto  
Xin liên lạc: Tel. 905-670-8801  
[www.catholic-cemeteries.ca](http://www.catholic-cemeteries.ca)

### NHÀ QUẢN LYNETT



3299 Dundas St. West, Toronto  
(gần Dundas/Runnymede)  
Tel. 416-767-1176